

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **885**/BXD-HTKT

Hà Nội, ngày **17** tháng 3 năm 2022

V/v ý kiến hướng dẫn về khoảng cách
ly an toàn về môi trường đối với công
trình chứa lò hỏa táng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 122/UBND-XD2 ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc xin ý kiến hướng dẫn về khoảng cách ly an toàn về môi trường đối với công trình chứa lò hỏa táng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch 2731), nghĩa trang Phi Liệt (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) được quy hoạch là nghĩa trang cấp thành phố (quy mô đến năm 2025 là 50ha, đến năm 2050 là 60ha), hình thức táng bao gồm cát táng và hỏa táng.

2. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 122/UBND-XD2, nghĩa trang Phi Liệt là nghĩa trang hiện hữu và đã được xác định trong Quy hoạch 2731. Vị trí dự kiến xây dựng lò hỏa táng nằm tại phía Bắc núi Ba Phủ, cách 223 hộ dân đang sinh sống tại phía Nam núi Ba Phủ từ 200m đến 500m và được ngăn cách bởi núi Ba Phủ cao +80m.

Tại Bảng 2.25 QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (sau đây gọi là QCVN 01:2021/BXD) quy định khoảng cách của nhà, công trình chứa lò hỏa táng và lưu chứa thi hài trước khi hỏa táng phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung tối thiểu là 500m. Do đó, nếu khoảng cách an toàn về môi trường không đáp ứng theo quy định, cần phải có phương án di dời hoặc các giải pháp phù hợp.

Theo quy định tại khoản 2.13.2 QCVN 01:2021/BXD: “Các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng hiện hữu không đảm bảo các quy định về khoảng cách ATMT phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để bổ sung các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh theo quy định”.

Trên cơ sở đó và căn cứ điều kiện thực tiễn, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp về quy hoạch xây dựng, công nghệ, đánh giá tác động môi trường,... để xác định khoảng cách an toàn môi trường khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và sự đồng thuận của người dân quanh khu vực. Báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng làm cơ sở để soát xét, hoàn thiện QCVN 01:2021/BXD phù hợp với sự phát triển của công nghệ và thực tiễn, góp phần tiết kiệm tài nguyên đất và bảo vệ môi trường.

3. Trong thời gian tới, căn cứ trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện tại các địa phương, công nghệ hỏa táng áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến quy hoạch, xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. *lue*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTKT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Lê Quang Hùng